



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**  
**เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพื่อให้การดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงคะแนนหยั่งเสียงในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ เพื่อยื่นต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อและแจกบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๒. กรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางไปราชการตามเอกสารอนุมัติเดินทางไปราชการ ในวันที่ลงคะแนนหยั่งเสียง อนุญาตให้ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม VIP หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ และนำเอกสารอนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อยื่นต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อและแจกบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓. ไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ่ายรูปในคูหาลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๔. ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการหาเสียงของผู้สมัคร หรือผู้สนับสนุนทุกกรณี บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ว่าจะด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับ หรือกระทำการด้วยวิธีการอื่นใด นอกจากการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๕. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงทำเครื่องหมายกากบาท (x) ได้เพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนน หากไม่ประสงค์จะลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน กรณีนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

๖. บัตรลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะใช้บัตรแบบและสีเดียวกัน โดยไม่มีการแยกระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

๗. บัตรลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาล่วงหน้าจะถูกปิดผนึกเก็บในสถานที่ปลอดภัย และจะนำไปนับรวมกับบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา